

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

ตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า คณะผู้จัดทำจะพยายามนำวารสารฉบับที่ 2 ของปีที่ 5 ที่อยู่ในมือของท่านนี้ออกตามฉบับที่ 1 อย่างรวดเร็วทันนั้น แม้จะไม่ได้รวดเร็วมากสมความตั้งใจก็ตาม แต่ก็มั่นใจว่าได้ทำให้เสร็จเร็วขึ้นบ้าง คือมาเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ ทำให้ฉบับนี้ล่าไปเพียงสองเดือน เมื่อเทียบกับฉบับก่อนที่ล่าไปถึงสามเดือน ถ้าคณะผู้จัดทำจะสามารถผลิตออกมาได้ด้วยความเร็วเท่านี้ ก็ย่อมจะทำให้เล่มต่อ ๆ ไปออกได้ใกล้กำหนดยิ่งขึ้น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความล่าช้าก็คือ การที่คณะผู้จัดทำพยายามจะนำบทความของศาสตราจารย์ เฮนเคอร์ชัน เรื่อง "แนวการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์อเมริกันสำหรับชาวต่างประเทศ" มาลงพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยขอความกรุณาท่านอาจารย์ คำรง แก้ววิเชียร ให้ช่วยเรียบเรียงและอธิบายความเพิ่มเติมให้สะดวกแก่คนไทยโดยเฉพาะ การถ่ายทอดความจากบทความทางวิชาการไม่ใช่ของจะกระทำได้ง่ายและสมใจนึก แต่คณะผู้จัดทำก็คิดว่าบทความนี้จะยังประโยชน์ใหญ่หลวงแก่บรรดาท่านผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่เป็นนักศึกษาไม่ว่าที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเวลานี้ หรือในต่างประเทศ หรือท่านที่เคยศึกษามาก่อนก็จะได้ทราบว่าวิชาการบริหารนี้ได้กลายขยายตัวและพัฒนาไปเพียงใดบ้างแล้ว คือ ในระยะต้น ๆ จัดการศึกษากันอย่างไร ระยะที่สอง ที่สาม และระยะปัจจุบันศึกษากันอย่างไร มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารอย่างไร เพียงใดเมื่อท่านได้ทราบแนวดังกล่าวแล้ว ก็จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจทราบซึ่งถึงความขึ้นมา ปัญหา และข้อแก้ไข อันจะยังผลดีในการที่ท่านจะติดตามศึกษาวิชานี้ต่อไปในอนาคต ด้วยบทความ

นี้สามารถจะอำนวยความสะดวกแก่ท่านได้บ้าง ตามนัยดังกล่าว ก็หวังว่าท่านคงจะให้โอกาสใน
ความล่าช้าบ้าง

เรื่องการศึกษาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ที่นำมา
ลงในหมวดอภิปรายนี้ เป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ หลายอย่าง
เกี่ยวกับการศึกษาวิชาทั้งสองในประเทศไทย อันเป็นเรื่องที่ยังมีผู้สนใจจะใคร่รู้อยู่มาก ทั้ง
ยังมีตัวเลขข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงให้เห็นความก้าวหน้าและความสำคัญของวิชาทั้งสองสาขา
ในประเทศไทยด้วย จึงได้นำมาลงพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าคราวที่
ดร. อมร รักษาสัจย์ ได้นำออกแพร่ภาพทางโทรทัศน์เสียอีก

วิจัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนนึกปากอยู่ทุกวันนี้ก็เช่นกัน ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่พูด
กันได้มากหลายแง่หลายมุม จนเกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไปว่ามีความหมายที่แท้จริง
อย่างไร ท่านอาจารย์ทิติยา สุวรรณะชญ ผู้บรรยายวิชานี้ จึงได้ริเริ่มให้นักศึกษาวิชานี้ได้
แสดงความคิดเห็นว่าวิธีวิจัยคืออะไร โดยการเสนอแบบง่าย ๆ เพื่อความกระจ่างชัด จึงหวัง
ว่าบทความของคุณยานี ศุขสมิติ จะช่วยกระตุ้นความเข้าใจในวิชานี้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

นอกจากบทความสำคัญสามเรื่องดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ ทั้งใน
ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และปกิณกะ ซึ่งมีหลายรสหลายเรื่อง ล้วนแล้วแต่จะนำมา
ซึ่งความรู้ความเข้าใจในกันต่าง ๆ อีกหลายด้าน คณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นที่พึงพอใจของท่าน
ผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนที่จะจบคำแถลงนี้ ก็ใคร่ที่จะเรียนให้ท่านทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์กำลังดำเนินการประชุมสัมมนาว่าด้วยทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนา
ประเทศขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2507 ถึง 14 มกราคม 2508 ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
สำคัญทางวิชาการในสาขาสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งสี่สาขา จึงใคร่ขอป่าว่าร้องเชิญชวน
ท่านมาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้โดยทั่วกันด้วย รายละเอียดต่าง ๆ ของการสัมมนาชุดนี้ได้นำ
มาชี้แจงไว้ในวารสารฉบับนี้ด้วยแล้ว.

บ.ก.